



ประกาศ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด

ด้วย กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓ โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๓ รายการ (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓ เลขที่ ๙๖/๓ หมู่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี รายละเอียดตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. การขายทอดตลาดจะทำการขายโดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้และราคาในการขายทอดตลาดนั้น ประธานกรรมการขายทอดตลาดจะแสดงการตกลงด้วยการเคาะไม้

๒. ผู้ประสงค์จะเข้าสู่ราคา ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้ (ติดรูปถ่าย) และสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง ถ้าเป็นนิติบุคคลให้นำหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์มาแสดง ถ้าเป็นตัวแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลนั้นมาแสดงด้วย

๓. การเสนอราคาให้ผู้สู่ราคาเสนอราคาด้วยวาจา และต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว

๔. เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่า ราคาที่ผู้สู่ราคาสูงสุดเสนอนั้น ต่ำกว่าราคากลางที่ทางราชการกำหนด คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจถอนทรัพย์สินนั้นจากการขายทอดตลาดได้

๕. ผู้ประมูลราคาได้จะต้องจ่ายเงินสดทันที หากผู้ประมูลได้ไม่สามารถชำระเงินสดในคราวเดียวได้ ให้วางเงินสดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของราคาประมูลได้ ส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน ๓ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ประมูลได้และทำหนังสือขอตกลงให้ไว้ต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดในทันที หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะริบเงินที่วางไว้แล้วและขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

๖. การขายทอดตลาดครั้งนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะขายทอดตลาดพัสดุทั้งหมด โดยให้เสนอราคาเหมารวม

๗. ผู้ประมูลได้ จะต้องทำการขนย้ายครุภัณฑ์สิ่งของหลวงที่ขายทอดตลาด ออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากไม่ทำการรื้อถอนและขนย้ายออกตามกำหนด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้

๘. ผู้ใดสนใจจะเข้าประมูลและประสงค์จะตรวจดูครุภัณฑ์สิ่งของหลวงที่ขายทอดตลาดดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะนำดูในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๙. ในการขายทอดตลาดครั้งนี้ ถือว่าผู้เข้าสู้ราคาได้เห็นประจักษ์แล้วถึงสภาพครุภัณฑ์สิ่งของหลวงที่ขายทอดตลาด ตลอดจนความชำรุดเสียหายด้วย โดยทางราชการจะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายที่อาจมีและอาจเกิดขึ้นอีกไม่ว่ากรณีใด ๆ

๑๐. ผู้สนใจจะเข้าสู้ราคาการขายทอดตลาด ให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓ เลขที่ ๙๖/๓ หมู่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๙๓๘-๗๑๒๗ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

๑๑. การขายทอดตลาดในครั้งนี้ จะดำเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๐๙-๕๑๗ ฉะนั้นเกี่ยวกับการขายทอดตลาดอย่างใดที่มีได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ทางราชการจะนำเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังกล่าว มาใช้ด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

พันตำรวจเอก 

(กฤษณะ พัฒนเจริญ)

ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	หมายเหตุ
๓๓	เก้าอี้เหล็ก ชนิดบุนวม (พับไม่ได้)	๑	ตัว	
๓๔	เก้าอี้เหล็ก ชนิดบุนวม (พับไม่ได้)	๑	ตัว	
๓๕	เก้าอี้เหล็ก ชนิดบุนวม (พับไม่ได้)	๑	ตัว	
๓๖	เก้าอี้เหล็ก ชนิดบุนวม (พับไม่ได้)	๑	ตัว	
๓๗	เก้าอี้เหล็ก ชนิดบุนวม (พับไม่ได้)	๑	ตัว	
๓๘	ฉากกั้นห้องครึ่งทึบครึ่งกระจก	๑	ฉาก	
๓๙	ฉากกั้นห้องครึ่งทึบครึ่งกระจก	๑	ฉาก	
๔๐	ฉากกั้นห้องครึ่งทึบครึ่งกระจก	๑	ฉาก	
๔๑	ฉากกั้นห้องครึ่งทึบครึ่งกระจก	๑	ฉาก	
๔๒	กล้องถ่ายภาพดิจิตอล	๑	ตัว	
๔๓	เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner)	๑	เครื่อง	
๔๔	เครื่องตรวจลายนิ้วมือ	๑	เครื่อง	
๔๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ (ประจำที่)	๑	เครื่อง	
๔๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ (ประจำที่)	๑	เครื่อง	
๔๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ (ประจำที่)	๑	เครื่อง	
๔๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ (ประจำที่)	๑	เครื่อง	
๔๙	เครื่องคอมพิวเตอร์ (ประจำที่)	๑	เครื่อง	
๕๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ (ประจำที่)	๑	เครื่อง	
๕๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ (ประจำที่)	๑	เครื่อง	
๕๒	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว ยี่ห้อ HP (Note Book)	๑	เครื่อง	
๕๓	รถจักรยานยนต์ PLATINUM	๑	คัน	
รวมจำนวน ๕๓ รายการ		๕๓		

พันตำรวจเอก



(กฤษณะ พัฒนเจริญ)

ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒